



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๑๘๑/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

นางสาวจินตนา	ศรีสารคาม	ประธานกรรมการ
นายธรรมบุญ	สวนสุข	กรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
นางสาวภรณ์กมนส์	ดวงสุวรรณ	กรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม

กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธรรมบุญ	สวนสุข	ประธานกรรมการ
นายศักรินทร์	ศรีตระกุล	กรรมการ
นางสาวจีญาพัชญ์	แก้มทอง	กรรมการ
นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ	กรรมการ
นางสาวศิริมา	บุญสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	ประธานกรรมการ
นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการ
นายทินกร	พานจันทร์	กรรมการ
นางสาวอมรรัตน์	มะลิงาม	กรรมการ
นางสาวณัฐธนิชา	โมสันเทียะ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปานทิพย์	สุขเกษม	ประธานกรรมการ
นางสาวพิกุลทา	หงษ์ทอง	กรรมการ
นางสาวอโนชา	โปชีว	กรรมการ
นางสาวสมฤดี	เจียรสกุลวงศ์	กรรมการ
นายศิริณัฐ	ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวภรณ์กมนส์	ดวงสุวรรณ	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชิสรา	เหมทานนท์	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร	งามตรง	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภัทรนุช	คำดี	ประธานกรรมการ
นางสาวรุ่งตะวัน	ทาไศต	กรรมการ
นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธัญญา	สติภา	ประธานกรรมการ
นางสาวพัชราวัลย์	บุตรพรหม	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวมณฑิพย์	เจริญรอด	ประธานกรรมการ
นางสาวณิชานันท์	ศรีโพธิ์อ่อน	กรรมการ
นางสาวอรอนงค์	ชาญรอบ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	ประธานกรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงปรียากร	งามตรง	กรรมการ
นางสาวพรทิพา	สมเนตร์	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนลินพร	สมสมัย	ประธานกรรมการ
นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นางสาวจันทจุฑา	เกษร	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชลิตา	บุญรักษา	ประธานกรรมการ
นางสาวภัทรนันท์	แดนวงศ์	กรรมการ
นางสาวเมธิตา	ชัยมา	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์	จอมทอง	ประธานกรรมการ
นายชิษณุ	หนูแดง	กรรมการ
นายสุมงคลรัตน์	โคตรมณี	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางพัชรา	ไตรยวงศ์	ประธานกรรมการ
นางสาวกชพรรณ	เอี่ยมอ้อย	กรรมการ
นายนิธิภัทร์	สร้อยเชื้อดี	กรรมการและเลขานุการ

งานแนะแนว

นางสาวธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ	ประธานกรรมการ
นายศราวุธ	คารมหวาน	กรรมการ
นางสาววิมล	อภิเมธีกุล	กรรมการและเลขานุการ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนิพนธ์	พจนสุวรรณชัย	ประธานกรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงกิงกมล	ชูกะวีโรจน์	กรรมการและเลขานุการ

งานห้องสมุดมีชีวิต

นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	นาคเกิด	กรรมการและเลขานุการ

งานเทคโนโลยี

นายสุวิทย์	ปิ่นอมร	ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์	กรรมการ
นายกำพล	จางจะ	กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายสมภูฏี	ภาษาดี	ประธานกรรมการ
นายวรรธธรรม	หนูประดิษฐ์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

๒. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับสถานศึกษารับทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา

นางสาวจินตนา	ศรีสารคาม	ประธานกรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	รองประธานกรรมการ
นายธรรมนุญ	สวนสุข	รองประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	รองประธานกรรมการ
นางสาวภรณ์กมนส์	ดวงสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
นางสาวภัทรนุช	คำดี	กรรมการ
นางธัญญา	สติภา	กรรมการ
นางสาวมณฑิพย์	เจริญรอด	กรรมการ
นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ
นางนลินพร	สมสมัย	กรรมการ

นางสาวชลิตา	บุญรักษา	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์	จอมทอง	กรรมการ
นางพัชรา	ไตรยวงศ์	กรรมการ
นางสาวธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ
นายนิพนธ์	พจนสุวรรณชัย	กรรมการ
นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นายสุวิทย์	ปิ่นอมร	กรรมการ
นายสมภูมิ	ภาษาดี	กรรมการ
นางสาวณิชพัฒน์	เฉลิมพันธ์	กรรมการและเลขานุการ
นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)

๒. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ แบบ ปค.๑, ปค. ๔, แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ จัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวจันทนา ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต